



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ อปพร. (ครั้งที่ ๓)
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ จำนวน
๑ โครงการ ตามแบบที่ อบต.ทุ่งโพ กำหนด ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน นั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ
ณ วันที่ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างครั้งนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างไปดูด้วยตนเอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยยื่นตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม -
๒ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนการคลัง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ และ
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ (วันสุดท้าย) เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ชั้น ๒) อำเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอหนองฉาง ชั้น ๒) อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท
(-สองพันบาทถ้วน) ได้ที่ ส่วนการคลัง ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่
๒๐ สิงหาคม-๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.tungpo.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๕๖๘๗-๑๕๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุรชัย สารสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ